



CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 204/BC-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ... C
	Ngày: ... 12/6

**BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN  
CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC  
tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII**

*Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận  
Tổ quốc Việt Nam,*

*Thưa các vị đại biểu Quốc hội,*

*Thưa đồng bào cử tri cả nước,*

Theo sự phân công của đồng chí Thủ tướng và thay mặt Chính phủ, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã cơ bản đồng tình với các Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, nhất là trong ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó với diễn biến tình hình trên Biển Đông.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến và gửi 149 phiếu chất vấn với 185 câu hỏi đến Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Chính phủ trân trọng và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước nêu trong Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các câu hỏi chất vấn đã và đang được các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Trong hai ngày qua, đã có 4 thành viên Chính phủ trực tiếp trả lời và một số thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Sau đây, tôi xin báo cáo và giải trình thêm một số vấn đề mà Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn.

**1. Cập nhật tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2014**

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định. Giá tiêu dùng 5 tháng tăng 1,08%, thấp nhất trong 10 năm qua; dự kiến cả năm kiểm soát ở mức khoảng 5%. Xuất khẩu 5 tháng tăng 15,4%; xuất siêu 1,65 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 45,8% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao hơn cùng kỳ, đạt 4,6 tỷ USD. Các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng tăng 5,6% (cùng kỳ 4,9%); sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định<sup>1</sup>. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 11% (nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 6%, cùng kỳ 2013 tăng 4,8%).

Các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm thực hiện. Trong 5 tháng đã tạo được gần 620 nghìn việc làm mới, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu trên 45 nghìn lao động, tăng gần 40%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được chú trọng. Thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh và đã khống chế được dịch sởi, sốt xuất huyết, chân tay miệng.

Trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực<sup>2</sup>. Quốc phòng an ninh được tăng cường; các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; đặc biệt đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Tuy nhiên, như Chính phủ đã báo cáo và ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu, kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; thêm vào đó là các tác động từ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Ngay trong tháng 5, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch, hàng không có mức giảm nhẹ; các thị trường vàng, ngoại tệ, chứng khoán có dao động trong một hai ngày do tác động tâm lý nhưng đã ổn định trở lại.

Thời gian tới, kinh tế - xã hội nước ta dự báo có thể bị ảnh hưởng trên một số lĩnh vực với mức độ khác nhau tùy thuộc vào diễn biến tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và các đối sách, nỗ lực của chúng ta. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động các phương án ứng phó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Quốc hội đã đề ra.

## **2. Tình hình Biển Đông và biện pháp ứng phó**

Như đã báo cáo Quốc hội, từ đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan và triển khai lực lượng hộ tống bảo vệ, có cả máy bay, tàu chiến xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục và kịp thời của Bộ

Chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung sức chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng ta đã tiến hành giao thiệp bằng nhiều hình thức với Trung Quốc, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân ta đã dũng cảm kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các cơ quan thông tin truyền thông trong nước và nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn đã thông tin kịp thời, trung thực về những hành động phi pháp, vô nhân đạo của Trung Quốc. Nhiều chính phủ, tổ chức, diễn đàn, cá nhân, học giả nước ngoài đã lên tiếng ủng hộ chính nghĩa và những biện pháp đấu tranh của Việt Nam; bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và phê phán mạnh mẽ các hành vi sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc<sup>3</sup>. Chính phủ, nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Vừa qua, tại một số địa phương, người dân đã biểu tình phản đối hành động sai trái của Trung Quốc, trong đó kẻ xấu và một số người bị kích động đã có hành vi manh động, vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản của Nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương kiên quyết ngăn chặn, nhanh chóng ổn định tình hình, xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm và bảo đảm vững chắc an ninh trật tự. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để giúp đỡ, hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp bị thiệt hại. Tất cả các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để tình trạng này tái diễn, bảo đảm an ninh an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp, người nước ngoài tại Việt Nam và bảo đảm tốt môi trường đầu tư kinh doanh.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo các Bộ, cơ quan chức năng dự báo các khả năng có thể xảy ra, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cả trước mắt và lâu dài; theo dõi sát diễn biến tình hình để áp dụng giải pháp phù hợp trong một số lĩnh vực có quan hệ lớn với Trung Quốc như xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp, các dự án tổng thầu EPC gắn với vốn vay ưu đãi, du lịch...

Tập trung nguồn lực đầu tư phương tiện, trang thiết bị và có chế độ, chính sách phù hợp đối với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn, hỗ trợ kịp thời cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân trên biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với Trung Quốc, đây là quan hệ bình đẳng, cùng có lợi, trong kinh tế thị trường. Việt Nam chủ trương nhất quán tăng cường hợp tác hiệu quả với Trung Quốc trong các lĩnh vực này, cả song phương và đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và WTO vì lợi ích của mỗi nước.

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta càng phải quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đi liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng và tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn đầu tư và đối tác, tránh phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác; tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững.

### **3. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ ngư dân**

#### *a) Về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới*

Đã sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; báo cáo Bộ Chính trị ra Kết luận về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại kỳ họp này, Chính phủ đã có báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2013 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015 và 2020. Thời gian qua, ngay cả khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, phát triển tương đối toàn diện, góp phần ổn định kinh tế - xã hội chung của đất nước. Năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi tiếp tục được nâng lên. Đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Công tác quy hoạch, lập đề án, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới được ban hành khá đồng bộ và tập trung thực hiện. Nguồn lực đầu tư ngày càng tăng và đa dạng; cơ sở hạ tầng nông thôn có chuyển biến rõ rệt. Đời sống của nông dân được cải thiện, thu nhập của người dân nông thôn năm 2013 gấp gần 2,2 lần năm 2008 (nếu loại trừ yếu tố trượt giá thì tăng 36%, bình quân mỗi năm tăng 6,4%)<sup>4</sup>.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu. Tiến độ triển khai tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm; một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp, chậm được sửa đổi, bổ sung; tiêu thụ một số nông sản khó khăn. Việc chuyển dịch cơ cấu, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; nhiều lĩnh vực, địa phương chưa gắn được sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản. Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chưa được coi trọng đúng mức.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền,

quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nhất là đối với các mặt hàng nông sản chủ lực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; thúc đẩy mạnh mẽ liên kết, hợp tác, phát triển các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Có chính sách đủ mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Cùng với việc quan tâm ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tập trung huy động, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác.

#### *b) Về hỗ trợ ngư dân*

Phát triển thủy sản, đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ không những có ý nghĩa quan trọng về kinh tế mà còn là hiện diện dân sự, khẳng định và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm, thực hiện nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân. Đến nay, hoạt động khai thác hải sản đã tạo việc làm cho khoảng 1 triệu ngư dân tại 28 tỉnh ven biển, trong đó có hàng trăm nghìn ngư dân hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Xây dựng được đội tàu khai thác hải sản với 120 nghìn tàu, trong đó có gần 30 nghìn tàu đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, ngành thủy sản và ngư dân còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, hạn chế về nguồn lực tài chính, các dịch vụ hậu cần, hỗ trợ và thị trường tiêu thụ.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế và trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Chính phủ chỉ đạo tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân. Ban hành Nghị định về các chính sách và giải pháp phát triển thủy sản; mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ nuôi trồng, khai thác hải sản và các dịch vụ hậu cần, nhất là trên các vùng biển xa.

Hỗ trợ tín dụng đối với ngư dân để hiện đại hóa tàu cá, đóng mới tàu vỏ thép, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và trang bị ngư cụ, phương tiện thông tin cho tàu cá trên biển. Có chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ và bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Triển khai cho vay ưu đãi với thời hạn phù hợp, lãi suất thấp, phương thức, thủ tục cho vay thuận tiện, kịp thời. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước dành khoảng 10 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với ngư dân.

Ưu tiên bố trí vốn và có cơ chế, chính sách đầu tư từ ngân sách nhà nước phù hợp để phát triển các cơ sở hạ tầng nghề cá (cảng cá, bến cá gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão, trạm bờ và thiết bị đầu cuối lắp

trên tàu khai thác, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ). Ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí vốn hàng năm để thực hiện, bảo đảm đầy nhanh và hoàn thành dứt điểm các công trình, dự án theo quy định. Xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc về nghề cá trên biển. Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai có hiệu quả việc sử dụng 16 nghìn tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư theo Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua.

Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức khai thác hải sản, hình thành các tổ, đội hợp tác sản xuất gắn với tổ chức tốt các dịch vụ hậu cần nghề cá; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với ngư dân từ đánh bắt, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ và bảo vệ cho người dân hoạt động, sinh sống trên biển, đảo và ở những vùng thường bị thiên tai ven biển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ khai thác hải sản, hỗ trợ ngư dân, nhất là trong dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm tổn thất, khắc phục rủi ro. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong đánh bắt, khai thác hải sản, không xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài.

Cùng với việc ban hành các chính sách hỗ trợ ngư dân, nhân dân cả nước, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ thiết thực cho ngư dân bám biển.

#### **4. Về lao động, việc làm**

Trong 3 năm qua, do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả giải quyết việc làm chưa đạt mục tiêu đề ra; nhiều thanh niên nông thôn, sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm hoặc làm việc không đúng ngành nghề đào tạo; vẫn còn tình trạng thừa thầy thiếu thợ, thiếu chuyên gia, công nhân lành nghề...

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước khắc phục tình trạng nêu trên. Khẩn trương hoàn thành việc ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật về lao động, việc làm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Triển khai có hiệu quả Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phát triển thị trường, gắn kết cung cầu lao động. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo lại nghề cho người lao động mất việc,

chuyên nghề, hướng nghiệp, phân luồng trong đào tạo, nhất là đào tạo bậc đại học gắn với dự báo nhu cầu thị trường lao động; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành.

### **5. Về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân**

Thời gian qua, mặc dù ngành y tế đã có nhiều cố gắng nhưng tình trạng quá tải bệnh viện, y đức, dịch sởi, một số dịch bệnh theo mùa và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn gây bức xúc trong xã hội. Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tập trung làm tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch lớn xảy ra; tăng cường công tác truyền thông, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ động theo dõi, phát hiện và ngăn chặn sớm các dịch bệnh, nhất là bệnh sởi, chân tay miệng, sốt xuất huyết...

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm quá tải bệnh viện. Khẩn trương khởi công xây dựng mới các bệnh viện trung ương và tuyến cuối hiện đại theo kế hoạch. Hình thành, nâng cao năng lực và có chính sách hỗ trợ các bệnh viện vệ tinh. Tăng cường phân tuyến kỹ thuật, chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Tích cực triển khai Đề án phát triển y tế biển đảo. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao y đức; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ y tế.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp, chợ an toàn thực phẩm. Ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và thực phẩm nhập khẩu trái phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn. Thực hiện tốt việc cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, hậu kiểm và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

### **6. Về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu**

Trước tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, gây thiệt hại ngày càng nặng nề và dự báo có nhiều cơn bão lớn trong mùa mưa bão sắp tới, Chính phủ chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại theo tinh thần 4 tại chỗ (chỉ huy - lực lượng - hậu cần - phương tiện tại chỗ), nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Củng cố hệ thống đê điều, hồ đập; kiểm tra đánh giá hiện trạng và bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa; ban hành và hoàn thiện các quy trình vận hành hồ, liên hồ chứa, bảo đảm điều tiết cắt giảm lũ cho hạ lưu và cấp nước trong mùa kiệt.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ nhân dân các vùng thường xuyên bị bão lụt miền Trung làm nhà tránh bão lũ. Chú trọng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt,

đặc biệt là ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đối với các phương tiện hoạt động trên sông, biển. Ban hành các quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng công trình trong các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy chuẩn và nâng cao năng lực, chất lượng dự báo; tăng cường các hoạt động điều tra cơ bản, hiện đại hóa hệ thống thông tin cảnh báo sớm về thiên tai, biến đổi khí hậu. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

### **7. Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả**

Thời gian qua, mặc dù đã đạt được một số kết quả nhưng công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia và chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật; kiện toàn bộ máy, mô hình tổ chức của lực lượng chức năng theo hướng tinh giản, hiệu quả phù hợp thực tiễn; làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, điều tra cơ bản. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc; xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng và người đứng đầu trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

### **8. Về thông tin truyền thông, quản lý thông tin mạng**

Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng công tác thông tin truyền thông vẫn còn hạn chế, bất cập. Một số thông tin chưa chính xác, phản cảm; chưa thực hiện tốt kỷ luật phát ngôn; chưa xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý thông tin, báo chí. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa được chú trọng đúng mức.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo chủ động tăng cường thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế, xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt quy chế người phát ngôn; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản và cơ quan thông tin truyền thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tập trung làm tốt thông tin đối ngoại. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước và năng lực ứng phó, xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin cho các doanh



nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ban hành và triển khai quy chế về việc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Xử lý nghiêm các vi phạm và có biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh, an toàn thông tin quốc gia.

*Thưa Quốc hội,*

Thay mặt Chính phủ và đồng chí Thủ tướng, tôi đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề được nhiều vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm, chất vấn. Chính phủ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giám sát thường xuyên của Quốc hội và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

*Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.*

*Sau đây, tôi xin lắng nghe và trả lời câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội./.*

## Ghi chú:

---

<sup>1</sup> Riêng đồng bằng sông Cửu Long đạt 11,2 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 3,3%.

<sup>2</sup> Tai nạn giao thông đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Trong 5 tháng đầu năm đã xảy ra 10.772 vụ, làm chết 3.928 người, làm bị thương 10.556 người; so với cùng kỳ năm 2013 giảm 13,1% số vụ, giảm 5,1% số người chết và giảm 15,9% số người bị thương.

<sup>3</sup> Các tuyên bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á, Hội nghị tương lai châu Á, Diễn đàn hợp tác an ninh khu vực Shangri-La, Hội nghị Thượng đỉnh G7...; các Chính phủ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Úc, NewZealand, Singapore, Philippines, Indonesia...

<sup>4</sup> Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo, đến nay có 185 xã đạt 19 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân cả nước 8,48 tiêu chí/xã (năm 2013); 93,1% số xã hoàn thành quy hoạch chung; 81% số xã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới; khoảng trên 9 nghìn mô hình sản xuất có hiệu quả, mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị có ứng dụng công nghệ cao, cánh đồng lớn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản, liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân.